

**แฉนายทุน-จนท.รัฐ
เอี่ยวแก๊ง'กาน'ไม้สัก**
อธิบดีป่าไม้เชื่อลอบกานไม้สัก
เป็นขบวนการ แฉมี'นายทุน-
นักการเมือง-จนท.รัฐ'อยู่เบื้อง
หลัง ขณะที่ ผวจ.แม่ฮ่องสอน
เผยในหลวง-ราชินีทรงย่ำรักษา
ป่าสักให้ได้ (อ่านต่อหน้า 5)

ไม้สัก

เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุรพล พันธ์อำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฝ่ายปกครองจังหวัด และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทหาแนวทางป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะพื้นที่ป่าสักในป่าสงวนแห่งชาติ ที่มีอยู่มากที่สุดในประเทศไทยกว่า 10,000 ไร่

นายบุญชอบเปิดเผยว่า จ.แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีไม้สักมาก เก้าแก่ และสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งเชื่อว่าเป็นพื้นที่ป่าสักที่สมบูรณ์มากในอันดับต้นๆ ของโลก แต่ปัจจุบันพบว่าไม้สักถูกทำลายไปจำนวนมาก ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สืบสวนล่าสุดนั้นพบว่า ไม้ถูกกาน ถูกเจาะเพื่อให้อินตันตาย ส่วนใหญ่จะเป็นไม้สักที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 150-450 เซนติเมตร เกือบ 200 ต้น และขนาด 70-100 เซนติเมตร อีกจำนวนมหาศาล

"ผมค่อนข้างมั่นใจว่า การกระทำแบบนี้คนทำไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาแน่ แต่ต้องเป็นขบวนการที่มีนายทุนอยู่เบื้องหลังแน่นอน เวลานั้นแม้ทางสำนักวิจัยกรมป่าไม้มีวิธีการที่เรียกว่าการทำยาพิษเพื่อช่วยชีวิตต้นสักที่ถูกกาน ซึ่งวิธีดังกล่าว เป็นการทำกับไม้ใหญ่ในป่าครั้งแรกของโลก ซึ่งมีอุปสรรคในการเข้าไปช่วยมาก เช่น ถ้ากานไปนานแล้วจะช่วยยากมาก สิ่งที่ผมอยากได้คือ ขอให้ชาวแม่ฮ่องสอน และคนไทยทุกคนทวงแทนและช่วยกันดูแลป่าสักผืนนี้เอาไว้จะดีที่สุด กว่าการจะเข้าไปเหยี่ยวยาหรือช่วยเหลือหลังจากป่าถูกทำร้ายแล้ว" นายบุญชอบกล่าว

น.ส.มาลี ศรีวิฑนธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กล่าวว่า ความสำเร็จของการเข้าไปช่วยชีวิตต้นสักที่ถูกลอบกานนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่สำคัญคือ แผลที่ถูกกานใหญ่หรือไม่ ถูกกานมานานเกิน 1 ปี หรือไม่ ทั้งนี้จากการเข้าไปทำงานร่วมกับนักวิจัยในสำนัก พบต้นไม้ที่ถูกกานจำนวนมาก แต่ยังมีความหวังว่าหลายต้นที่ท่อน้ำเลี้ยงรอบต้นยังมีอยู่ และต้นสักก็มีความพยายามที่จะมีชีวิตต่อไปได้ทั้งต้นเล็กต้นใหญ่

"วิธีการทำงานของเราคือ หากกิ่งอ่อนของสักต้นข้างๆ ไม่แปะต่อกับบริเวณที่ท่อน้ำเลี้ยงยังไม่ขาด เขาตะปุดอกให้ติดกัน และแปะกระดาษกาวเพื่อรักษาความชื้น วิธีแบบนี้ปกติทำกับไม้ผลในสวน ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของโลกที่ทำกับไม้ป่า โดยเฉพาะกับไม้ใหญ่ อายุเป็นร้อยปีอย่างต้นสัก ทำแล้วเราต้องดูแลใกล้ชิดคือ ติดตามผลทุก 2 อาทิตย์ ยอมรับว่าลำบากไม่น้อย เพราะพื้นที่ทำงานอยู่ป่าลึก รถเข้าไม่ได้ ต้องเดินเท้าไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง แต่ถ้าทำสำเร็จ ช่วยชีวิตได้ทุกต้นก็คุ้มค่าที่สุด แต่ความจริงแล้วอยากให้องค์กรดูแล ไม้ให้มีคนเข้ามาทำลายจะดีที่สุด" น.ส.มาลีกล่าว

นายสุรพลกล่าวถึงปัญหาการลักลอบตัดต้นสักว่า ทางจังหวัดไม่ได้นิ่งเฉย ที่ผ่านมามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และทุกพระองค์ เสด็จมาที่ จ.แม่ฮ่องสอน บ่อยครั้งและทุกพระองค์ ทรงเน้นย้ำให้ดูแลป่า รวมทั้งผู้แทนพระองค์ ได้เดินทางมาติดตามงานด้านป่าไม้ที่ จ.แม่ฮ่องสอน แทบทุกสัปดาห์ และได้เน้นย้ำให้รักษาป่าสักไว้ให้ได้ ดังนั้น จ.แม่ฮ่องสอน จะตั้งหน่วยเฉพาะกิจมาดูแลป่าสักเป็นการเฉพาะ

นายเล็ก วงษา ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ กล่าวว่า การบุกรุกตัดไม้สักนั้น กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้รับแจ้งจาก กอ.รมน.บ่อยครั้งว่า มีนักการเมืองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐ และนายทุนอยู่เบื้องหลังล่าสุดเข้ามา กานไม้สักให้ตายในช่วงหน้าฝน คือเดือนพฤษภาคม 2556 จากนั้นจะปล่อยให้ไม้สักตายแล้วเข้าไปตัด ก่อนลำเลียงลงสู่แม่น้ำยวม

ต่อมา นายบุญชอบและนายสุรพลได้เดินทางไปบริเวณริมห้วยแม่ลาเกะ ในป่าสงวนฯ แม่ยวมฝั่งซ้าย เพื่อติดตามการทำยาพิษช่วยชีวิตต้นสักที่ถูกกานให้ตาย